
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2567 

วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7 
       ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายอุทิศ   หอมทรพัย ์ ประธานสภา อบต. อุทิศ   หอมทรพัย ์
2 นางสายสมร   ต้นสินธ ์ รองประธานสภา อบต. สายสมร   ต้นสินธ ์
3 นายชัยชนะ   บุญเอื้อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่2 ชัยชนะ   บุญเอื้อ 
4 นายสาย   จันทร์ทะเนตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3 สาย   จันทร์ทะเนตร 
5 นายเดือน   พันธ์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 เดือน   พันธ์ทอง 
6 นายไพโรจน์   เชื้อแน่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่9 ไพโรจน ์  เชื้อแน่น 
7 นายแดง   บุญล้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่10 แดง   บุญล้อม 
8 นางสุภี  บัวใหญ ่ เลขานุการสภา อบต. สุภี  บัวใหญ ่

             ผู้ไม่มาประชุม 
1 นางสาวสกาวเดือน   หนองม่วง ลา  
2 นายพรมมา   ก้อนหิน ลา  
3 นายปัญญา  ประเสริฐสนิ ลา  

             ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายคึกฤทธิ์  ชาวนา นายก อบต. คึกฤทธิ์  ชาวนา 
2 นายคำสอน  บุบผาเผ่า รองนายก  อบต. คำสอน  บุบผาเผ่า 
3 นายรัศมี    ลวดทรง รองนายก อบต. รัศมี    ลวดทรง 
4 นางรัชนี   สายบุปผา เลขานุการนายก อบต. รัชนี   สายบุปผา 
5 นางมณีวรรณ   บุญเรือง รองปลัด อบต. มณีวรรณ   บุญเรือง 
6 นางกิ่งกาญจน ์  ขันธพ์าดี หัวหน้าสำนักปลัด กิ่งกาญจน์   ขันธ์พาด ี
7 นางสาวอัจฉรา   บุญวิไล ผู้อำนวยการกองคลัง อัจฉรา   บุญวิไล 
8 นางนริศา   ศรีทาบ ผู้อำนวยการกองการศกึษาฯ นริศา   ศรีทาบ 
9 นายเจษฎา   ใหญ่ผา นายช่างโยธา เจษฎา   ใหญ่ผา 

10 นางสุภาภรณ ์ ชนะชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุภาภรณ ์ ชนะชัย 
11 นายวิวัฒน์  พละพงษ ์ ผช.นักวิชาการศึกษาฯ วิวัฒน์  พละพงษ ์
12 นางสาวณัฐภรณ์   เสารแ์ก้ว ผช.นักจัดการงานทั่วไป ณัฐภรณ์   เสาร์แก้ว 

13 นางสาวพิชญ์ชญาฏา  สดสร้อย ผช.เจ้าพนักงานธุรการ พิชญ์ชญาฏา  สดสร้อย 

14 นางสาวนงคราญ  ทองแจ่ม แม่บ้าน นงคราญ  ทองแจ่ม 

                                                                        
 
 
 
           /เมื่อถึง…….. 
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                         เมื่อถึงเวลา ๐๙.0๐ น.สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิพ์ร้อมกัน ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารสว่นตำบลนาโพธิ์  นายอุทิศ  หอมทรัพย ์ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำบลนาโพธิ์ กลา่ว
เปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
ระเบียบวาระที่ ๑                                เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอุทิศ  หอมทรัพย์/ประธานสภาอบต.   วันนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี   
                                                     2567  ซึ่งสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลนาโพธิ ์กำหนดไว้ระหว่าง  
     วันที่ 1-15  พฤษภาคม  2567  กระผมจึงทำหนังสือเชิญท่านสมาชิก   
     ให้ทราบว่าได้ถึงสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2  ครั้งที ่1 แลว้  
     และกระผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2  ในวันที ่  
     17  พฤษภาคม  2567 ครับ    
     ในการประชุมในวันนี้  มสีมาชิกสภาขอลาเน่ืองจากมีภารกิจ         
     จำนวน  3  ราย   ดังนี ้ 
     1.  นางสาวสกาวเดือน  ทองแจ่ม ส.อบต. หมู่ที ่1 
     2.  นายพรมมา   ก้อนหนิ  ส.อบต. หมู่ที ่7 
     3.  นายปัญญา  ประเสรฐิสิน  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒                                รับรองรายงานการประชุมครัง้แล้ว 
นายอุทิศ  หอมทรัพย์/ประธานสภา อบต.    แจ้งเลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบรายชือ่สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
                                                     ส่วนตำบลที่ลงชื่อเข้าร่วมประชุมและอ่านรายงานการประชุมให้ที่ 
                                                     ประชุมรับทราบ  
นางสุภี  บัวใหญ่/เลขานุการสภา อบต.       อา่นรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที ่ 1 ครั้งที่ 3  ประจำป ี
                                                     2567  เมื่อวันที ่ 26  มกราคม  2567 ให้ที่ประชมุฟัง    
นายอุทิศ  หอมทรัพย์/ประธานสภา อบต.   เมื่อเลขานุการสภา อบต.อา่นรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งที่แล้วให ้
                                                     ที่ประชุมฟังเสร็จเรียบร้อยแลว้  มีสมาชิกทา่นใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                                     ระเบียบวาระการประชุมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมขอที่ประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม                                      รับรอง         8    เสียง 
                                                     ไม่เห็นชอบ   0    เสียง   
                                                     งดออกเสียง  0    เสียง                                             
ระเบียบวาระที่ ๓                                เรื่องกระทู้ถาม 
                                                     ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4                                เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสรจ็แล้ว 
                                                     ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๕                                เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                                                     ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 6                                เรื่องอื่นๆ 
นายอุทิศ  หอมทรัพย์/ประธานสภา อบต.   ในวาระนี้มีผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/สมาชิกสภา อบต.จะนำเรียนต่อที่ 
     ประชุมหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
           /นายชัยชนะ........ 
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นายชัยชนะ  บุญเอื้อ/ส.อบต.ม.2 เรื่องการจดัโครงการศึกษาดูงาน  ประจำปี  พ.ศ.2567  ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ 
    ดำเนินการกำหนดสถานที่ และวันเวลา  หรือยังครับ   
นางมณีวรรณ  บุญเรือง/รองปลัด อบต. เรื่องของจัดการโครงการศึกษาดูงาน งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ   
     จำนวน  400,000  บาท ซึ่งฝ่ายงานการเจ้าหนา้ที่ ก็ได้เตรียมดูเรื่อง 
     ของสถานที่ในการนี้ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดไดน้ำเรียนในที่ประชุมค่ะ 
นางกิ่งกาญจน ์ ขันธ์พาดี/หัวหน้าสำนักปลัด เรยีนที่ประชุม  การจดัโครงการขอปรึกษาหารือในที่ประชุม เกี่ยวกับ 
     ห้วงระยะเวลา และพื้นทีท่ี่จะไปศึกษาดูงาน หัวข้อในการดูงาน ครั้งนี้  
     1. การบริหารกิจการองค์กร 
     2. เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ 
     3.การจัดการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
     ท่านสมาชิกสภาทุกทา่นยังยืนยันที่จะเดินทางไปดูงานพื้นที่โซนดูงาน  
     จันทบุรี –ระยอง  หรือไม่  จะได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
     ประสานงานในส่วนที่เกีย่วข้องต่อไป 
          โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
     ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์   
     ผู้นำชุมชน  กลุ่มเป้าหมายโดยประมาณ  70  คน  ค่ะ   
นายแดง  บุญล้อม/ส.อบต.ม.10  เรียนที่ประชุมเน่ืองด้วยในห้วงของต้นเดือน  พฤษภาคม  ถึงกลางเดือน
     พฤษภาคม   เป็นช่วงของการหวานข้าว   ทำนา  จึงขอให้กำหนดใน 
     ห้วงของปลายเดือนพฤษภาคม ครับ 
นายเดือน  พันธ์ทอง/ส.อบต.ม.8  กระผมขอให้กำหนดช่วง วันที่ 29-30  พฤษภาคม  2567  ครับ            
     ในส่วนของสถานที่ให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้หาข้อมูล  และดำเนินการ 
     ประสานงานต่อไป 
     เรื่องการซ่อมแซมทรัพยส์ินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี ขอให้พัสดุ
     รีบเร่งดำเนินการโดยดว่น 
นางมณีวรรณ  บุญเรือง/รองปลัด อบต. ในการซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี นั้น ในส่วน 
     ของกองช่างกำลังดำเนินการสำรวจ  และเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ 
     เป็นไปตามระเบียบต่อไป  
ที่ประชุม    รับทราบ 
นางนริศา  ศรีทาบ/ผอ.กองการศกึษาฯ      เรียนที่ประชุม  การจัดบุญประเพณี โครงการสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ 
     ซึ่งงบประมาณในการจัดกิจกรรมตั้งไวใ้นข้อบัญญัติ  จำนวน    
     100,000 บาท  แต่ไดม้ีงานโอนงบประมาณไปใช้งานอื่นที่จำเป็น   
     จำนวน  30,000 บาท จึงทำให้งบประมาณ  คงเหลือ  70,000 บาท    
     และในปีนี้  จะมีการสนบัสนุนขบวนฟ้อนรำขบวนละ  8,000  บาท    
     มีกำหนดจัดในวันที่  24 – 25  พฤษภาคม  2567 
นายวิวัฒน์  พละพงษ์/ผช.นวก.ศึกษาฯ ในการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟนั้น  ได้เชิญในสว่นของผู้นำชุมชน และ       
     เจ้าอาวาสวัดอัมพามงคล  ปรึกษาหารือในเบ้ืองตน้บางแล้ว วันที่ 24  
     พฤษภาคม  2567 จะเป็นการประกวดขบวนฟอ้นรำจากชุมชนที่ 
     ประสงค์ส่งเข้าประกวด    
           /โดยประมาณ….. 
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     โดยประมาณ  5  ขบวน และในวันที่ 25  พฤษภาคม 2567 
     นั้นเป็นการจุดบั้งไฟ  จำนวน  3  บั้ง  เพื่อเป็นการจดุบั้งไฟตาม 
     ประเพณีโบราณ  หากมกีารจดุนอกจากนั้น  จะเป็นจัดร่วมกับชุมชน 
     แบบบูรณาการสถานทีใ่นการจดุบั้งไฟนั้นจะเป็นฐานบั้งไฟหมู่ที่ 2  ซึ่ง 
     ฐานเดินนั้นไม่แข็งแรง  ทางผู้นำชุมชนจึงมีความคิดเห็นว่าจะย้ายฐาน 
     ใหมค่รับ 
นายชัยชนะ  บุญเอื้อ/ส.อบต.ม.2  จากที่เจ้าหน้าที่ได้นำเรียนในที่ประชุมนั้น การยา้ยฐานจุดบั้งไฟ   
     จะต้องจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วยครับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 
     ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงฐานบ้ังไฟที่จะทำขึ้นใหมค่รับ 
นายคึกฤทธิ์  ชาวนา/นายก อบต.  การจดับุญประเพณีบุญบ้ังไฟ  อบต. ต้องคำนึ่งถึงความปลอดภัยของ      
     พี่น้องประชาชน  และดำเนินการประสานงานขออนุญาตในส่วนที่ 
     เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ถูกต้องตามหลักการ  ในการนี้ให้       
     ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  ศึกษาข้อมูล  แนวทางการปฏิบัติ  เพื่อไม่ให้ 
     เกิดปัญหาในการจดักิจกรรม 
นายสาย  จันทรท์ะเนตร/ส.อบต.ม.3 พี่น้องประชาชน เจอปัญหาภัยแล้ง  ไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค  เน่ืองจาก  
     ประปาหมู่บ้านใช้งานไม่ได้ 
นายชัยชนะ  บุญเอื้อ/ส.อบต.ม.2  ปัญหาด้านค่าไฟฟ้าของหมู่ที่ 2 ในเดือนเมษายนนั้นมีค่าไฟที่ค่อนข้างสูง  
     เพื่อเป็นการประหยัดพลงังานไฟฟา้ในการปั่นน้ำประปา  อบต.จะ 
     ดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซลในช่วงไหน  และได้ดำเนินการอย่างไร 
     บ้างแล้วครับ 
นายคึกฤทธิ์  ชาวนา/นายก อบต.  งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตา่งๆ  คณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ 
     แต่การดำเนินการจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง  และผ่าน
     ระบบของทางราชการ  ฝ่ายเจ้าหน้าที่กร็ีบเร่งดำเนินการแต่ทุกโครงการ
     ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทาง 
     ราชการ  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อพี่น้องประชาชน   
     และในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น ทาง อบต.ก็มีการช่วยเหลือ  
     บริการส่งน้ำให้แต่ละบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาทกุขเ์บ้ืองต้น  
นางสาวอัจฉรา  บุญวิไล/ผอ.กองคลัง เรียนในที่ประชุมรายงานความกา้วหน้าของสัญญาจ้างงาน  
     โครงสรา้งพื้นฐานทีใ่ชจ้า่ยเงินสะสม  จำนวน  ทั้งหมด  99  โครงการ  
     ซึ่งในระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน  2567 ไดด้ำเนินการทั้งหมด 
     จำนวน  26  โครงการ  และ  3  โครงการอยูร่ะหว่างทำสัญญาคาดว่า
     จะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า  
     และขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
     นาโพธิ ์ ทกุท่านในชว่งนี้เป็นช่วงของการชำระภาษี  ฝากประชาสัมพันธ์
     ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทราบโดยทั่วกันดว้ยค่ะ ทั้งนี้ อบต.ม ี
     หนังสือแจ้งด้วยแล้ว  หากรายเก่าที่ไม่ได้รับหนังสือก็ต้องชำระภาษดี้วย
     เช่นกัน  และ  อบต.จะจดัทำแผนลงพื้นที่เพื่อลงเก็บภาษีนอกสถานที่   
     ทั้งนี้จะมีหนังสือแจ้งใหท้่านทราบต่อไปค่ะ 
 
                  /นายเจษฎา……. 






